



## ข่าวสำนักงานหนังสือเดินทางฯ อุดรธานี เดือนกันยายน 2558

สำนักงานหนังสือเดินทางฯ อุดรธานี “ถูกต้อง รวดเร็ว ได้มาตรฐาน เต็มใจให้บริการ”

อาคารหอประชุมทองใหญ่ (ชั้นล่าง) ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

โทร. 0-4221-2827

### พิธีเปิดสัมมนาโครงการพัฒนาและรักษาเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ รุ่นที่ 1

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 นางสาวอุทุมพร อ่ำไพวิทย์ หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุดรธานี ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดสัมมนาโครงการพัฒนาและรักษาเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ รุ่นที่ 1 ตามคำเชิญของประชาสัมพันธ์จังหวัด ณ โรงแรมเจริญไฮเต็ล โดยมี นายอดุล จันทนปุม รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน



บรรยากาศในการสัมมนาโครงการพัฒนาและรักษาเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ รุ่นที่ 1



นายอดุล จันทนปุม รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ

ประชาสัมพันธ์จังหวัด ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และสภิติจังหวัด ถ่ายภาพร่วมกัน

## การสัมมนา “ผู้ว่าฯ พบสื่อมวลชน”

วันที่ 14 กันยายน 2558 หัวหน้าสำนักงานฯ เข้าร่วมการสัมมนาผู้ว่าฯ พบสื่อมวลชนอุดรธานี เพื่อแถลงผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2558 และแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ณ โรงแรมเจริญไฮเต็ล โดยมีนายอดุล จันทนปุม รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน



นายอดุล จันทนปุม รองผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวเปิดงาน และหัวหน้าหน่วยงานต่างๆ ที่สำคัญ  
แถลงผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2558



หน่วยงานราชการต่างๆ เข้าร่วมฟังแถลงผลการดำเนินงาน

ประชุมการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี (พ.ศ. 2557-2560) รอบปี พ.ศ. 2560  
และจัดทำแผนปฏิบัติการราชการจังหวัดอุดรธานีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

วันที่ 16 กันยายน 2558 หัวหน้าสำนักงานฯ เข้าร่วมประชุมการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดฯ ณ โรงแรมประจักษ์ตราดิไซน์ โดยมีนายสุรศักดิ์ เกษมสุวรรณ หัวหน้าสำนักงานจังหวัด เป็นประธาน



นายสุรศักดิ์ เกษมสุวรรณ หัวหน้าสำนักงานจังหวัด กล่าวเปิดงาน



หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ของจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมการประชุมทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด  
และเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมในการพัฒนาแผนจังหวัด

## การประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ำมนุษย์ จังหวัดอุดรธานี



เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558 หัวหน้าสำนักงานฯ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ป้องกัน  
และปราบปรามการค้ำมนุษย์ ครั้งที่ 7 ณ ห้องประชุมพระพุทธรบาทบัวบก ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

โดยมีนายชายชาญ เตียมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน

## การแสดงผลงานของจังหวัดอุดรธานีในรอบ 1 ปี

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2558 จังหวัดอุดรธานีจัดงานแสดงผลงานของจังหวัดในการพัฒนา แก้ไขปัญหา บรรเทาความเดือดร้อนและสร้างประโยชน์สุขให้แก่ประชาชนในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา โดยใช้ชื่อว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน คืนความสุขให้คนในจังหวัดอุดรธานี” ตามนโยบายของรัฐบาล 11 ด้าน ยุทธศาสตร์ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ 9 ประเด็น และโครงการสำคัญของกระทรวงมหาดไทย 8 วาระ ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี



นายณรงค์ พลละเอียด รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยราชการสำคัญของจังหวัด กล่าวเปิดการแสดงผลงานและสรุปการดำเนินงานของจังหวัดในรอบปีที่ผ่านมา



นางสาวอุทุมพร อ่ำไพวิทย์ หัวหน้าสำนักงานฯ และนางสาวมณีพร ลีลาวโรโสภณ รองหัวหน้าสำนักงานฯ

เข้าร่วมรับฟังการแสดงผลงาน

## ประชุมจังหวัดประจำเดือนกันยายน 2558



เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 จังหวัดอุตรธานีจัดการประชุมประจำเดือนกันยายน 2558 ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุตรธานี โดยมีนายณรงค์ พลละเอียด รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรธานี เป็นประธาน และหัวหน้าหน่วยงานในภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมประชุม